



กรมอำนาจการ
 1103
 บันทึกรายการ - 4 เม.ย. 2567
 วันที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (เพชรบูรณ์)
 รับเลขที่ 6077
 - 4 เม.ย. 2567
 เวลา

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๖-๓ ต่อ ๕๙๑๔

ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๑๐ ๒๕๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมป่าไม้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 รับเลขที่ 511
 วันที่ 4 เม.ย. 2567

ด้วยหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๔๒๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส่วนราชการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
๒. กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตำแหน่งเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
๓. กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
๔. กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และให้ส่งผลการพิจารณาและเอกสารข้อมูลของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "แสงดาว" บุคคลต้นแบบความดี ของกรมป่าไม้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๔๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกรมป่าไม้มอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบฯ และจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมวางแนวทางการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง"

บุคคล...

บุคคลต้นแบบฯ โดยให้นำรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ที่ผ่านมา (เฉพาะ รายชื่อที่ไม่เคยได้รับการเสนอชื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ) เข้ารับการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ซึ่งผู้ได้รับรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดี ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งเอกสารข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย โดยจำแนกตามกลุ่มการคัดเลือก ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ประเภททั่วไประดับอาวุโส ตำแหน่งเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ

๒. นายเสกสรร กวยะปาลิก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักจัดการป่าชุมชน

กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ในกลุ่มนี้ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

๒. นางสาวกุลกานต์ แก้วแก้ว นักวิชาการป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน

๓. นายณัฐพงษ์ วัฒนไชย นักประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการป่าชุมชน

๔. นางสาวเรวดี ชินธเนศ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมป่าไม้จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ วัฒนไชย นักประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการป่าชุมชน

ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะส่งรายชื่อข้าราชการและพนักงานราชการดังกล่าว ให้สำนักงานปลัดกระทรวง- ทรัพยากรธรรมชาติและฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

<input checked="" type="checkbox"/>	ตรวจสอบเอกสาร
<input type="checkbox"/>	ส่วนจัดซื้อ/จัดจ้าง
<input type="checkbox"/>	ส่วนจัดซื้อ/จัดจ้าง
<input type="checkbox"/>	ส่วนจัดซื้อ/จัดจ้างและควบคุมค่าใช้จ่าย
<input type="checkbox"/>	ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้